

ถนนสี่ชมพู่เที่ยวยาวปี2021

● ชมซากุระเมืองไทยบานสวยสะพรั่ง

● แขวงฯชม.3เคลียร์‘ทล.1249-1178’

นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาว 10-13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากชมดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเริ่มผลิดอกบนดอยอย่างขาง โดยใช้ทางหลวง(ทล.) สาย 1249 (ตอนแม่ฮ่องสอน-ดอยอ่างขาง) ซึ่งเป็นทางหลวงในพระราชดำริ ชมความงามได้ระหว่าง กม. 15-25 พื้นที่ ด.แม่ฮ่องสอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ ทล. 1178 (ตอน บ.อรุโณทัย-ดอยอ่างขาง) บริเวณ กม. 52-58 พื้นที่ ด.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะช่วงเดือน ม.ค. 64 จะออกดอกบานสะพรั่งสองข้างทางซึ่งมีนสวยงามทัศนียภาพและอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนและถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง



นายจเรเมธ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวประมาณวันละ 1,000 คัน รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เตรียมความพร้อมปรับปรุงเส้นทางขนาด 2 ช่องไปกลับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหลักนำทางขางพารา ปุ่มสะท้อนแสงในระแวกที่หมอกถกจัด ติดตั้งป้ายเตือนป้ายระวังจำกัดการใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม. ต่อชม. รวมทั้งให้ใช้เกียร์ต่ำกรณีลงเขาทางคดเคี้ยว และราวกันอันตราย 2 ชั้น ช่วงเหวและทางโค้ง เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเดินทางปลอดภัยขึ้น

นายจเรเมธ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ แขวงฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่ฮ่องสอน จัดการจราจรอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเต็มที่ ขณะเดียวกัน จ.เชียงใหม่ยังมีมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำลังป้องกันชายแดน ให้เข้มงวดเพิ่มการลาด

ตระเวนเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากเส้นทางอยู่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาซึ่งช่วงนี้พื้นที่เชียงใหม่ยังมีผู้ติดเชื้อ มาตรการด้านสาธารณสุขจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 ด้วย

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง มี 2 เส้นทาง คือใช้ทล.107 เมื่อถึง อ.ฝาง ใช้ทล.1249 เส้นทาง

แม่ฮ่องสอน-หนองเต่า ซึ่งสะดวกที่สุด หรือจาก จ.เชียงใหม่ใช้ทล. 107 จนถึง อ.เชียงดาว จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกเมืองงายเชื่อมทล.1178 ขึ้นดอยอ่างขาง ตลอดสายทางมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ปลูกต้นซากุระสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล จุดชมวิวม่อนสน และฐานปฏิบัติการณ์นอแล.